



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้า 4 มูลค่าข่าว 72,165.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

องค์การค้ำจับมือศวก ทำแอปฯE-Book เนื้อหา5กลุ่มสาระ

ศึกษาธิการ ● องค์การค้ำจับมือ ศวก พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบ E-book Application รองรับปฏิรูป การศึกษาเบื้องต้นจัดทำ 5 กลุ่มสาระวิชา ทำคลังข้อสอบกว่า 5 หมื่นข้อ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เริ่มใช้เมษายนนี้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องค์การค้ำของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีร่วมกัน โดยมีนายธนศพล ธนบุญย วัฒน์ ประธานคณะทำงานของ รมว.ศธ.เป็นหัวหน้าคณะ ทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตาม การดำเนินงานขององค์การค้ำ (อค.) เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การค้ำของ สกสค. และ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมในการลงนามฯ

นายธนศพลกล่าวว่า โครงการนี้เป็นการต่อยอดให้ กับองค์การค้ำ ที่ทำหน้าที่ผลิตตำราเรียนป้อนให้กับนักเรียน 7 ล้านคนอยู่แล้ว และโครงการนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่มอง ถึงผลประโยชน์ทางการศึกษาและผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ ทราบว่าความรู้ไม่ได้อยู่ในตำราอย่างเดียว สามารถค้นหา ได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา อีกทั้ง ในการทำโครงการนี้ มศว และองค์การค้ำได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กันทั้งสิ้น แสดงให้ เห็นการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเรื่อง ของทางวิชาการล้วนๆ ที่เราสามารถให้หน่วยงานที่อยู่ในภาค สถานศึกษาและอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งอยู่ในภาควิชาการ ได้ร่วมมือกัน และหลังจากวันที่ 2 เม.ย.2559 จะสามารถ ดาว์นโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินหน้า

ขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อให้เกิดไทยต่อไป

นายสุเทพกล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ คือ 1.เพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อใช้ในการ เรียนการสอน 2.เพื่อส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของรัฐบาล ให้นักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ สร้างโอกาสในการศึกษา รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ความรู้ คักยภาพ ทักษะในการเรียนรู้ และมีสมรรถนะตาม หลักสูตรที่พร้อมที่เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้

ด้าน ดร.วีระนันท์กล่าวว่า โครงการนี้จะมีการ ให้ทีมงานจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ประถม และมีวิทยมาช่วยคัดเลือก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาแบบเรียนเกือบทั้งหมดขององค์การค้ำเพื่อนำไป ออกแบบและจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เดิมรูปแบบ โดยทำผ่านระบบ e-book Application ที่มีรูปแบบ เนื้อหาที่หลากหลายทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และ PDF ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) ไอโอเอส (IOS) และ Windows ผ่าน Web Browser เบื้องต้นได้จัดทำในเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งต่อไปจะ ได้จัดทำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 จนครบต่อไป

และนอกจากการวิเคราะห์เนื้อหาแบบเรียนและจัด ทำสื่อมัลติมีเดียแล้ว มศว ยังมีการจัดทำแผนการสอนสำหรับ ครูผู้สอน โดยมีการจัดทำคลังข้อสอบมากกว่า 5 หมื่นข้อ โดย มีการสอดแทรกแนวทางการทำข้อสอบ O-Net สำหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

“เราหวังว่าการจัดทำโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และยกระดับความ สามารถในการศึกษาของเด็กไทยให้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ มากขึ้น และที่สำคัญอยากให้เด็กไทยสามารถแข่งขันได้ในเวที ระดับโลก เพราะเชื่อว่าความก้าวหน้าของเด็กไทยก็คือความ ก้าวหน้าของประเทศไทย” ดร.วีระนันท์กล่าว.

